



Những thông tin cần biết về chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư là một yếu tố quan trọng đối với bất cứ ai có kế hoạch nghỉ hưu từ lực lượng lao động tại một số điểm. Mọi người đều có mục tiêu về hưu và nhu cầu khác, như vậy, có một loạt các lựa chọn liên quan đến chiến lược đầu tư.

Thông tin về chiến lược đầu tư

Loại phổ biến nhất là đa dạng hóa, nhưng một số **nhà đầu tư** lựa chọn không cho nguy cơ cao, phương pháp phân thưởng cao hơn đầu tư.

Định nghĩa

Chiến lược đầu tư là “kế hoạch đầu tư của việc phân phối tài sản giữa các khoản đầu tư khác nhau, có tính đến các yếu tố như mục tiêu cá nhân, chấp nhận rủi ro “. Đầu tư truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ tương hỗ. Lựa chọn chiến lược thích hợp là rất quan trọng để đảm bảo rằng lối sống của bạn mong muốn sẽ đạt được trong những năm nghỉ hưu.

Cân nhắc

Cố vấn tài chính có sẵn để giúp các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác nhau khi quyết định một *chiến lược đầu tư* thích hợp. Một trong những yếu tố là tuổi tác. Tuổi tác là một vấn đề quan trọng bởi vì nó cho phép một cố vấn tài chính để xác định một thời gian biểu đầu tư thích hợp. Khi một khách hàng bắt đầu đầu tư ở độ tuổi trẻ, anh ta sẽ không cần phải đóng góp nhiều vào cơ sở định kỳ như một nhà đầu tư đang bắt đầu lập kế hoạch cho nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Lợi ích

Một nhà đầu tư lựa chọn để bắt đầu đầu tư ở độ tuổi sớm nhận được một lợi ích lớn hơn từ lãi suất kép. Điều này có nghĩa là tổng giá trị đầu tư tăng theo cấp số nhân vì lợi ích không chỉ đạt được trên số tiền đầu tư ban đầu, nhưng cũng trên số tiền thu được từ lãi.

Những thông tin cần biết về chiến lược đầu tư

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa là một thành phần quan trọng đối với một chiến lược đầu tư thành công. Đa dạng hóa được “lây lan nguồn vốn sẵn có (danh mục đầu tư) của hình thức đầu tư, chẳng hạn như hàng hóa, bất động sản, chứng khoán,” theo

BusinessDictionary.com. Khi đầu tư rất đa dạng, cơ hội của tiền bị mất trong sự sụt giảm của thị trường. Nếu một nhà đầu tư quyết định không để đa dạng hóa và thay vào đó đặt tất cả tiền của mình vào cổ phiếu của một công ty duy nhất, ông có nguy cơ mất tất cả mọi thứ nếu công ty đã bị phá sản.

Thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư có thể chuyển sang một quỹ tương hỗ có các khoản đầu tư được thực hiện nhân danh họ. Quỹ tương hỗ đầu tư vào một giỏ tương đối lớn cổ phiếu, nguy cơ lây lan. Nhưng bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu của riêng bạn. Mua cổ phiếu có thể cung cấp tiềm năng thu nhập cao hơn, nhưng cũng nắm giữ khả năng tổn thất lớn hơn.